



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 800063, 80062, 80061

ที่ อว 64.2.7/ /2564 วันที่ 6 กันยายน 2564

เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี

เรียน อธิการบดี

- อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว131 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี
2. ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย การโอนย้ายและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีบัญชี และงบประมาณเหลือจ่าย พ.ศ.2561

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 บัญญัติให้การขอเบิกเงินจากคลังตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ปีงบประมาณ 2564 นับเป็นปีวิกฤติของประเทศอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามปกติและกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ดำเนินการได้ต่อเนื่องบรรลุมิติประสงค์ และสามารถดำเนินการ กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องตามแนวทางพระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงการคลัง ตามอ้างถึง 1 และสอดคล้องตาม ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย การโอนย้ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย การ กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีบัญชี และงบประมาณเหลือจ่าย พ.ศ. 2561 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน การขอเบิกเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้

1. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน
 - 1.1 กรณีที่มีการผูกพันสัญญาไว้โดยชัดเจนแล้ว ให้จัดทำเป็น PO ในระบบงาน CU-ERP
 - 1.2 กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อ หน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการ คัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้บันทึกเป็นใบกันเงินในระบบงาน CU-ERP
2. การขยายเวลารายการกันเบิกเหลื่อมปีเดิม ที่ยกยอดมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - 2.1 กรณีเป็น PO ในระบบงาน CU-ERP ที่กันเงินเบิกเหลื่อมปียกยอดมาในปี 2564 แล้ว หากแต่ การดำเนินการไม่เสร็จสิ้น ยังมีการผูกพันสัญญาค้างอยู่ใน PO ดังกล่าว ให้สามารถกันเงินเบิก เหลื่อมปียกยอดไปปี 2565 ได้โดยถือเป็นกรณีที่มีการผูกพันสัญญาไว้โดยชัดเจนแล้ว
 - 2.2 กรณีเงินจัดสรรสู่หน่วยงาน กองทุน สนม.เพื่อส่วนงาน หรือเงินทุนศตวรรษที่ 2 ที่ยังเหลือ งบประมาณค้างอยู่ในใบกันเงินบนระบบงาน CU-ERP ที่ยกมาในปี 2564 ให้ส่วนงานแสดง เหตุผลและความจำเป็นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อใช้

Queen Sirikit

เงินนั้น เสนอเรื่องผ่านหน่วยงานผู้จัดสรรงบประมาณเพื่อพิจารณานำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายการกักเงินดังกล่าวไปอีก 6 เดือน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย การโอนย้ายและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การกักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีบัญชี และงบประมาณเหลือจ่าย พ.ศ.2561 ข้อ 5 (2) อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการหรือขั้นตอนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีฯ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้อำนาจการดำเนินการวิจัยเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการงานตามที่มีประกาศจัดสรรทุนวิจัยนั้น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลือมปี เพื่อสำนักบริหารแผนและการงบประมาณแจ้งเวียนส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวปนัดดา นิลพั่งา)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนและการงบประมาณ

